

สารจากประธานกรรมการสถาบัน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ศ.ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล



สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการให้บริการตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข อันเป็นการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ และทำให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กระผม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งกรรมการโดยตำแหน่งคือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นพ้องร่วมกันในการจะสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของ สรพ. ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรทั้ง 6 ด้าน และในระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566-2570) จะมุ่งมั่นให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นความชอบธรรมที่ สรพ. ที่ต้องนำไปปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ประชาชน
2. คุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและการสาธารณสุข
3. การใช้ข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความปลอดภัย รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการประเมินเพื่อสร้างความร่วมมือ และส่งต่อ (feedback) เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐาน และงบประมาณ เป็นต้น
4. การนำข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการและทำการวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
5. การจัดลำดับความสำคัญในประเด็นต่าง ๆ เพื่อลงมือไปสู่การปฏิบัติได้

ด้วยบทบาทและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล การดำเนินการตามภารกิจของ สรพ. และการทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยบริการทั่วประเทศผมมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพ และยกระดับความปลอดภัยของสถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด